



ประกาศสำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒

เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว โดยวิธีการขายทอดตลาด

ด้วยสำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒ กรมศิลปากร มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน ๓ คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่

การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒ และต่อหน้าผู้สุ่ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสุ่ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน) และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้ถูกต้องตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. และเริ่มการประมูลด้วยวาจา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒ เลขที่ ๔๑๔ หมู่ ๕ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการประมูล

๒.๑ สำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ที่สำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒ เลขที่ ๔๑๔ หมู่ ๕ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ อนึ่ง หากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลแต่ไม่ได้ตรวจดูสภาพครุภัณฑ์ก่อนวันประมูลเมื่อเข้าร่วมประมูลแล้วให้ถือว่ารับทราบ และยอมรับในรายละเอียดต่าง ๆ และสภาพของครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะจำหน่ายในครั้งแล้ว โดยสำนักงานศิลปากรภาคที่ ๒ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการที่จะทำการขายทอดตลาดก็ตาม

๒.๒ ผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยชำระที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล และจะคืนหลักประกันการเสนอราคาให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล เว้นแต่ผู้ชนะการประมูลจะเอาหลักประกันการเสนอราคานั้นรวมเป็นเงินมัดจำตามสัญญาและเป็นการชำระราคาบางส่วนของผู้เสนอราคานั้น

๒.๓ การสุ่ราคาจะใช้การยกมือเสนอราคาด้วยวาจา โดยให้เสนอราคาที่ละรายต่อหน้าคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุและสามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง โดยให้ผู้เข้าประมูลราคาเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๒.๔ คณะกรรมการฯ อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้เสียก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

/๒.๕ ผู้ประมูล...

๒.๕ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนหรือชำระเป็นเงินมัดจำ ร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลทันที และชำระเงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๗๕ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่า สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ อนุมัติให้ขายพัสดุนั้น มิฉะนั้น จะถือว่าผู้วางมัดจำละเลยไม่ใช้ราคา สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ จะริบเงินมัดจำที่วางไว้และหากปรากฏว่าเมื่อนำของนั้น ออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจำนวนสุทธิ เมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาคงกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด ตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๒.๖ การชำระเงิน โดยชำระผ่านเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture - EDC) หากชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตร Debit Card (พรีคาร์รณนิยม) บัตร Credit Card (VISA/MASTER Card) (มีค่าธรรมเนียม) เป็นต้น ให้ชำระเสร็จสิ้นและครบถ้วน ก่อนการขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออกไปจากสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒

๒.๗ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าราคานั้นยังไม่สมควรขาย และคืนเงินมัดจำที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรียกเก็บไว้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และอาจถอนของออกจากการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ให้ราคาสูงสุดรายนั้นถูกยกเลิกไป ตามมาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์




๒.๘ การตัดสินใจขาดผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาด คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม่รับราคาผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ที่ชนะการประมูล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ถ้าหากคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุพิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่เสนอสูงสุดยังไม่สมควรหรือมีเหตุผลประการอื่น หรือจะยกเลิกการขายครั้งนี้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ จากสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ไม่ได้ทั้งสิ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้เป็นภาระของผู้ประมูลได้ และผู้ประมูลได้ต้องเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ออกไปจากบริเวณที่ครุภัณฑ์นั้นอยู่ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ มีหนังสือให้ขนย้ายได้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นและคณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะชี้ขาดด้วยเหตุประการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๔๑๑ ๗๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
แนบท้ายประกาศ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

รายการที่	เลขที่หรือรหัส	ชนิดรถยนต์	หมายเลขตัวรถ	หมายเลขเครื่องยนต์	หมายเลขทะเบียน	รูปรถยนต์	ราคาขั้นต่ำ	หมายเหตุ
๑	ศ.๒๑๙	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ CHEVROLET แบบ COLORADO	MPATFS๗๗H๕H๕๕๕๕๗๘๘	๕JH๑C๕๐๘๘	กข ๘๗๙๑ หนองคาย		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ศ.๒๒๐	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ CHEVROLET แบบ COLORADO	MPATFS๗๗H๕H๕๕๖๑๒๒	๕JH๑C๕๕๖๖	กข ๘๗๙๒ หนองคาย		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓	ศ.๒๒๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะนั่งสองตอน ยี่ห้อ CHEVROLET แบบ COLORADO	KL๑NA๑๙๖E๕H๑๐๕๙๐๗	F๑๖๐D๓๕๓๐๕๕K	กข ๘๗๙๓ หนองคาย		๕๐,๐๐๐.๐๐	